

IIG VIỆT NAM

Số: 1016/2020/CV-IIG

V/v: Phát động cuộc thi tiếng Anh TOEFL
Primary Challenge & TOEFL Junior
Challenge năm học 2020-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Bà Vũ Thị Thu Hà- Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam - Đại diện Quốc gia của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam xin gửi tới Quý Phòng lời chào trân trọng!

Phát huy thành công của Cuộc thi tiếng Anh TOEFL Primary Challenge (dành cho học sinh Tiểu học) và TOEFL Junior Challenge (dành cho học sinh THCS) năm học 2019 – 2020 với sự ủng hộ nhiệt tình của Quý phụ huynh và các em học sinh của Thủ đô, IIG Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi tiếng Anh TOEFL Primary và TOEFL Junior Challenge năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội nhằm đánh giá khả năng và trình độ tiếng Anh của học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế và phát triển hoạt động giáo dục bổ ích dành cho tất cả học sinh trên địa bàn thành phố.

Cuộc thi TOEFL Primary và TOEFL Junior Challenge là sân chơi trí tuệ miễn phí cho tất cả học sinh tham gia dự thi Vòng 1. Khi vào Vòng 2, các em học sinh đóng lệ phí lấy phiếu điểm TOEFL Primary và TOEFL Junior quốc tế. Tại Vòng 3, học sinh tiếp tục được IIG Việt Nam tài trợ miễn phí.

Xác định Quận Long Biên là địa bàn trọng điểm của Thủ đô, IIG Việt Nam mong muốn nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của Phòng Giáo dục & Đào tạo Quận trong việc khuyến khích các trường Tiểu học, THCS trực thuộc tích cực phổ biến thông tin về cuộc thi tới học sinh và cha mẹ học sinh, khuyến khích đăng ký tham gia trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh cũng như tạo điều kiện hỗ trợ đề BTC cuộc thi phát các tài liệu giới thiệu cũng như các ấn phẩm quảng bá (băng rôn, áp phích...) về cuộc thi tại các trường.

Chúng tôi tin rằng thông qua kết quả của cuộc thi, Phòng GD&ĐT Quận Long Biên sẽ có được một bức tranh toàn cảnh về thực trạng dạy và học tiếng Anh trên địa bàn Quận. Đồng thời, kết quả này sẽ giúp các trường Tiểu học, THCS và giáo viên có căn cứ để định hướng công tác giảng dạy cũng như việc học tập của học sinh đối với môn tiếng Anh trong thời gian tiếp theo.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây Thẻ lệ chi tiết về cuộc thi. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ Quý Phòng!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu MKT



Đoàn Hồng Nam

Tổng Giám đốc IIG Việt Nam